

ที่ อว. ๘๑๐๖/๑๐๐๐๓



มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑

มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ ๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / สาธารณสุขอำเภอ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดอื่นทุกแห่ง / คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ / ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล / และหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พร้อมใบสมัคร ๑ ชุด

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางการบริหารการพยาบาลไปใช้ในการแก้ปัญหา ออกแบบระบบ และจัดการคุณภาพบริการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ หน่วยงาน และวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และบูรณาการศาสตร์ และแนวคิดต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงในคลินิก เพื่อพยากรณ์แนวโน้มและจัดการประเด็นของวิชาชีพด้านการบริหารและการบริการอย่างครอบคลุมแบบองค์รวมและตอบสนองประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้ คณะฯ พิจารณาเห็นว่า การอบรมฯ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง คณะฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้ารับการอบรมฯ ด้วยการส่งใบสมัครและชำระค่าสมัครฯ จำนวน ๑๐๐ บาท และชำระค่าลงทะเบียนท่านละ ๔๕,๐๐๐ บาท (ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ) สมัครตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๓๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ website คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา <http://nurse.buu.ac.th> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา ชิมเทียม เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๒๘๘๖๖ (วันและเวลาราชการ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมฯ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ทราบทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง



QR Code สมัครออนไลน์

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จุลเมตต์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

งานบริการวิชาการ

คุณวาสนา ชิมเทียม

โทรศัพท์ (๐๓๘) ๑๐๒๘๘๖ โทรสาร (๐๓๘) ๓๙๓๔๗๖